



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๔๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ ๑
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ. ๐๓/ว ๐๓๖๘๘
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่า ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ ๑ ภายใต้การดำเนินการความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะด้านการบริหารองค์การด้านการแพทย์ฉุกเฉินสมัยใหม่ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนจนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภาวะวิกฤติและบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐานสากล และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์การดำเนินการความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น จึงขอความแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3stitMS> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีทองผล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR Code

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕ / ๐๘๑ ๑๔๗ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสาน นางสาววัชรจิรฉิม ธัชเมฆรัตน์/พีระพงษ์ รอดจินดา